

ด่วนที่สุด



ที่ พร ๐๐๒๓.๑/ว ๑ ๕๐

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
และสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า สำนักงานประมาณได้กำหนด
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง(นงค.) รุ่นที่ ๓ ระหว่างเดือนมิถุนายน -
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ สำนักงานประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พิจารณาส่งบุคลากรในสังกัด ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด โดยจะต้องมีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและแผน และด้านการเงินการคลังของ
หน่วยงาน สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม โดยให้อำเภอรวบรวมและส่งให้จังหวัดภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
ทั้งนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ “หน่วยงาน
ภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือราชการ” และ “การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร”
สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบต่อไป



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

ฝ่ายบริหารทั่วไป

โทร ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ โทรสาร ต่อ ๑๐๐

ผู้ประสานงาน : นายณัฐพล ใจหลัก

me a



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขรับ 1102
วันที่ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....น.

ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๖๒๓

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานประมาณได้กำหนดการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงค.) รุ่นที่ ๓ ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ (อบรมทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ สำนักงานประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการงบประมาณของผู้บริหารระดับกลางของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชน ให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดรูปแบบการศึกษาอบรมที่มุ่งเน้นกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ งบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจารณา ประชาสัมพันธ์หลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล และ อบต.) พิจารณาส่ง บุคลากรในสังกัด ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด โดยจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านงบประมาณ ด้านนโยบายและแผน และด้านการเงินการคลังของหน่วยงาน สมัครเข้ารับการ ศึกษาอบรมฯ หากมีผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษอบรมฯ ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการ รวบรวมข้อมูลรายชื่อ ใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งไปยังกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๖.๓๐ น. โดยจะถือการประทับตราลงรับเอกสารของกองการเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ หากมี ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการศึกษอบรมฯ มากกว่าจำนวนโควตาที่หลักสูตรกำหนด กองการเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเพื่อสมัครเข้ารับการศึกษอบรมฯ ทั้งนี้ สำนักงานประมาณรับผิดชอบค่าธรรมเนียม สำหรับภาครัฐในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ยกเว้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศึกษอบรมฯ ค่าที่พัก ค่าแท็กซี่ ให้เบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัด รายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อ “หน่วยงานภายใน” หน่วยงาน “กองการเจ้าหน้าที่” เมนู “หนังสือราชการ” และ “การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร”



เว็บบทวิตเตอร์ @DLA_Thailand

ดิฉัน น.ค. ๒๕๖๖ สำนักงาน

1 สังกัด อบจ. อบต. อบค. อบผ. อบจ. อบค. อบผ. อบต.

2 สังกัด อบจ. อบต. อบค. อบผ. อบจ. อบค. อบผ. อบต.

๓ สังกัด อบจ. อบต. อบค. อบผ. อบจ. อบค. อบผ. อบต.

๔ สังกัด อบจ. อบต. อบค. อบผ. อบจ. อบค. อบผ. อบต.

กองการเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะ
โทร. ๐ ๒ ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๔
โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๖๓๗
ผู้ประสานงาน : นายวัชรชาย หาญจำปา
โทรศัพท์ : ๐๙ ๘๒๖๘ ๓๒๕๒

(Signature)
นายแพทย์ ทวีป คุ้มโต
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่

๓๐/๓/๒๕

A